



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
เรื่อง อนุมัติราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลงานจัดซื้อด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 6 คัน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (คุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)

ราคากลางในการจัดซื้อ 2,190,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นผู้มิอาชีพอายพิศุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา.....

(2)

7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9.องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมจะเรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อมีเงินงบประมาณเข้ามาเพียงพอสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้แล้วเท่านั้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **29 มีนาคม 2560** ระหว่างเวลา **10.00 น** ถึง เวลา **11.00 น.** ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ แวงใหญ่ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ **31 มีนาคม 2560** เวลา **13.00 น.** เป็นต้นไป

กำหนดการอบรมวิธีการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **4 เมษายน 2560** ณ บริษัทสวนกุหลาบ เซอร์ราวีซีดี จำกัด สาขาขอนแก่น เลขที่ 96 หมู่ที่ 14 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **5 เมษายน 2560** เวลา **10.00 น** ถึง เวลา **10.30 น.**

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุด ละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่ซื้อของเอกสารฯ ครั้งที่แล้ว สามารถขอรับเอกสารได้โดยไม่ต้องชำระเงินอีก ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เลขที่ 229 หมู่ที่ 9 บ้านคอนนิม ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ **8 มีนาคม 2560** ถึงวันที่ **20 มีนาคม 2560** หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-496333 (ในวันเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.konchim.go.th](http://www.konchim.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม



คุณสมบัติและรายละเอียดแบบท้ายประกาศประมูลฯ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  
ของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (สีแดง) เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภค ลำเลียงช่วยการดับเพลิง ฉีดล้างถนน ฉีดล้างถนนแสดงต่าง ๆ รถพรมถนน รดน้ำต้นไม้ ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูง มีแท่นป้อนฉีดน้ำต่อคูดน้ำ สายส่งน้ำ เพื่อใช้ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัยหรือใช้บริการสาธารณะประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถปั้มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน (ISO) หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง น้ำหนักรถบรรทุกและน้ำหนักรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ (G.V.W) การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะดังนี้

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณฉบับเดือนมีนาคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้

- จุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
- ปั้มน้ำทำด้วยเหล็กหล่ออัตราสูบสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปั้มน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที
- ระบบท่อน้ำ แท่นปั้มน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

/เงื่อนไขรับประกันและเพิ่มเติม.....



### เงื่อนไขรับประกันและเพิ่มเติม

-ให้พื้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม บริเวณด้านข้างประตูรถ ทั้ง 2 ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ์ และพื้ ตัวอักษร “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้างพื้ด้วยสีขาว และตัดสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้ารถด้านบน จำนวน 1 ชุด มีอักษรเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ด้วยตัวอักษรสีขาว

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ,ยี่ห้อ และรุ่นที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะหรือรูปแบบของ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ,เครื่องสูบน้ำ ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และหนังสือรับรองมาตรฐานรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์และรายละเอียดแบบลักษณะขั้นตอนการทำงานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา

-ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว

-การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น ระยะเวลา 1 ปี

-ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องนำหลักฐานแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ ยื่นซองเสนอราคา

-ในวันส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งาน ได้ทันทีและผู้จำหน่าย จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งาน และให้สาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานตามขั้นตอน

-องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม จะชำระเงินค่าจัดซื้อให้ผู้ขาย ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์และคู่มือใบจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

-รายการ/รายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

-ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

